

รายงานสรุปผลการดำเนินการและปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

แผนงาน การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดตรัง

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของสัตว์ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง

ระยะเวลา ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่

ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



๒.ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับนักเรียนในพื้นที่ ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง



๓.สาธารณสุขจังหวัดตรัง ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกันโรคจากสัตว์มาสู่คนให้กับนักเรียน ใน พื้นที่ตำบลคลองปาง อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง



๔.ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับ เทศบาลตำบลคลองปาง อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง



๕.ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัข - แมวร่วมกับ เทศบาลตำบลคลองปาง อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง



ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)

๑.เจ้าหน้าที่มีความพร้อมและมีทักษะในการวางแผนดำเนินงานในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์ กรมการปกครอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรัง รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๒.ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินการในการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมัน

๓.ทำให้การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีความครอบคลุมและทั่วถึงในพื้นที่ตามเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. ในการจับสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ มาฉีดวัคซีนและทำหมันต้องใช้ระยะเวลาในการจับและบางตัวไม่สามารถจับได้ การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการจับสัตว์ไว้ล่วงหน้าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ เป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุมมากขึ้น

รายงานสรุปผลการดำเนินการและปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารเสริมอัดก้อน (UMMB) สำหรับสัตว์เลี้ยง

แผนงาน	บรรยายและสาธิตการผลิตอาหารเสริม (UMMB) สำหรับสัตว์เลี้ยง
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตอาหารเสริมอัดก้อน (UMMB) สำหรับสัตว์เลี้ยงให้กับเกษตรกร ๒. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร ๓. เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปต่อยอดให้กับเครือข่ายเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย	เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปะเหลียน อำเภอห้วยยอด และอำเภอรัษฎา จำนวน ๑๓๕ ราย
ระยะเวลา	ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
หน่วยงานดำเนินการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะเหลียน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยยอด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัษฎา
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารเสริมอัดก้อน (UMMB) สำหรับสัตว์เลี้ยงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง จำนวน ๖ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง



รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านปากอ จำกัด
ตำบลปะเหลียน อำเภอลืออำนาจ จังหวัดตรัง



รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก) ตำบลคลองปาง อำเภอรืออำนาจ จังหวัดตรัง



รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าจี้ว
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง



รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าจี้ว
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง



รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพสร้างสุขตำบลท่าจี้
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง



ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ มีการบูรณาการร่วมกันและติดต่อประสานในการร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตอาหารเสริมอัดก้อน (UMMB) ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารเสริมอัดก้อนฯ ได้เอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ และ แพะ แกะ มีสุขภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรกับเจ้าที่รัฐและองค์กรภาครัฐในพื้นที่

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไม่มี

รายงานสรุปผลการดำเนินการและปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ปศุสัตว์จังหวัดตรังนำผลิตภัณฑ์หมูแผ่นรสหมูย่างเมืองตรังขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP

แผนงาน การทำผลิตภัณฑ์หมูแผ่นรสหมูย่างเมืองตรังของผู้ประกอบการหมูย่างเมืองตรัง ร่วมกับ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

วัตถุประสงค์ เพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากการผลิตหมูย่างเมืองตรังเป็นผลิตภัณฑ์หมูแปรรูป

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ประกอบการหมูย่างเมืองตรัง ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ระยะเวลา ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ , ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอย่านตาขาว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง

ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากการผลิตหมูย่างเมืองตรังเป็นผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปให้กับผู้ประกอบการหมูย่างเมืองตรัง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖





ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗



๒.ปศุสัตว์จังหวัดตรัง นำผลิตภัณฑ์หมูแผ่นรสหมูย่างเมืองตรัง ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์OTOP



ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)

- ๑.ผู้ประกอบการได้พัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของตนเอง เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
- ๒.เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการ

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไม่มี